



นายฉลอง ยังปิกษี



แหล่งสร้างรายได้รองลงมา ทำสวนวนศาสตร์ 1 ไร่ และที่อยู่อาศัยกับบ่อเลี้ยงปลา 2 ไร่ จากนั้นไม่นานพืชผักและไม้ผลก็เริ่มให้ผลผลิต สร้างรายได้รายวันและรายเดือนในระหว่างที่รอเปิดหน้ากรีดยางพารา เช่นพริกที่

เทพาจะปลูกในพื้นที่ที่ดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ เพราะรากของไม้ชนิดนี้จะมีปมคล้ายกับพืชตระกูลถั่วช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน ส่วนปาล์มน้ำมันและยางพาราที่ดูแลใส่ปุ๋ยชีวภาพที่ตัวเองและปุ๋ยคอกที่ได้จากสัตว์เลี้ยงประมาณปีที่ 5 ปาล์มก็ให้ผลผลิต และปีที่ 7 ยางพาราสามารถกรีดยางได้ เมื่อทุกกิจกรรมที่ทำให้ผลผลิตรายได้รายวันและรายเดือนก็มากขึ้นและมีรายได้รายปีด้วย ฐานครอบครัวจึงกลับมามั่นคงกว่าช่วงก่อนที่จะได้รับความเสียหายจากพายุ เพราะก่อนหน้านี้ทำสวนยางพาราเพียงอย่างเดียว มีแค่รายได้รายวัน ที่ต้องอาศัยเวลากว่า 7 ปี ถึงจะเริ่มมีรายได้จากการ

วิกฤติ!!! ..สร้างโอกาส

ให้คุณไม่หยุดนิ่งและไม่ย่อท้อ

นายฉลอง ยังปิกษี เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.ชุมพร เคยได้รับความเดือดร้อนจากพายุที่โหมกระหน่ำ เมื่อ 10 กว่าปีก่อน แรงลมในครั้งนั้นซัดรากถอนโคนต้นยางพาราที่เป็นแหล่งรายได้อย่างเดียวของครอบครัว โคนล้มเกือบหมด ในตอนนั้นเรียวแรงและกำลังใจถดถอยลงไปมาก จนกระทั่งได้มีโอกาสเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนเกษตรด้วยกันคนหนึ่ง เพื่อนแนะนำให้ทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จึงได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้ง ในขณะที่เริ่มทำการเกษตรแบบ



กรีดยางพารา ด้วยกิจกรรมที่ทำมีหลากหลายทำให้มีงานทำได้ทั้งวัน ไม่ว่างไม่เหงา แถมแต่ละกิจกรรมสามารถสร้างรายได้ให้แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเผาถ่านแบบเตาอิฐเตาเผา ปลูกต้นไม้ตามเป้าหมายที่วางไว้คือต้องปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างน้อยวันละต้น ตกเย็นก็นั่งเรือเครื่องวนไปมาในสระน้ำเป็นการพักผ่อนและเพิ่มออกซิเจนให้ปลาในบ่อ



ผสมผสานก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านเกษตรกรรม เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง



ชายได้ทั้งพริกสดและทำพริกแห้ง ลองกอง มังคุด กล้วย ส้มโอ พักชนิดต่างๆ รวมถึงปลาตุ๋นที่เลี้ยงในบ่อ ส่วนพืชที่ปลูกเป็นไม้ใช้สอย เช่น มะฮอกกานีและกฐินเทพา ก็เริ่มนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ทำโครงหลังคาบ้าน ทำคอกสัตว์ และสร้างโรงเรือนต่างๆ โดยกฐิน

กว่า 10 ปีแล้ว ที่คลื่นลมพายุร้ายได้ผ่านไป แต่สำหรับฉลองชาติ ภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นยังชัดเจนในความทรงจำเสมอ แม้จะสูญเสียสวนยางพาราไปเกือบหมด ทำให้ขาดรายได้ไปช่วงหนึ่ง แต่เมื่อฮึดสู้ด้วยการทำเกษตรกรรมผสมผสาน ความมั่นคงของครอบครัวก็กลับคืนมา และความมั่นคงนั้นหยั่งรากแข็งแรงจากจะล้มครืนเหมือนเช่นเคยมา เรียกได้ว่า ล้มเพื่อก้าวเดินด้วยลำแข้งที่แข็งแรงกว่าเดิม



หลังจากเริ่มมีความรู้ความเข้าใจจึงเริ่มแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ เพื่อใช้ทำกิจกรรมที่ต่างกันแต่เกื้อกูลกัน โดยทำสวนยางพาราอย่างเดิมบนพื้นที่ 20 ไร่ ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของครอบครัว เลี้ยงโคพื้นบ้านในสวนยางพารา โดยให้โคกินหญ้าและวัชพืชในสวนยางพารา ปลูกปาล์มน้ำมัน 4 ไร่ เป็น



สนใจรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานหรือดูงานในพื้นที่ติดต่อได้ที่ 120 ม.15 ต.ท่าข้าม อ.ท่าชนะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 08-9594-8439